

Số: ~~121~~ /BC-HĐND

Cà Mau, ngày 25 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Chương trình hoạt động và Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Công tác giám sát

a) Giám sát thường xuyên

Ban thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách, thông qua việc xem xét các báo cáo, các văn bản ban hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tập trung theo dõi, giám sát về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới; tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; việc thực hiện các nghị quyết và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi, quyết toán ngân sách tại địa phương.

Qua đó, kịp thời phát hiện và phản ánh đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng những sai sót, hạn chế và vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các chính sách, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách; đồng thời, kiến nghị giải pháp cụ thể để khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

b) Giám sát chuyên đề

Để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã xây dựng Chương trình giám sát năm 2019 trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế địa phương. Kết quả, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức, thực hiện được 05 cuộc giám sát, khảo sát, cụ thể là:

- Khảo sát việc thực hiện trình tự, thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho ông Lữ Văn Ly tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân: Trên cơ sở đơn yêu cầu, khiếu nại của công dân, Đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực phân đất tranh chấp, làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện Phú Tân, UBND xã Phú Mỹ và một số tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua khảo sát, Ban đã nắm được thông tin, tình hình thực tế, làm cơ sở

xem xét việc chấp hành pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của công dân; phát hiện thiếu sót trong xác minh hiện trạng thực tế, đo đạc thực địa, xác lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lữ Văn Ly. Ban Kinh tế - Ngân sách đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao xem xét, xét xử lại Bản án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đơn vị cung cấp hồ sơ, bản vẽ phục vụ cho quá trình tố tụng không đảm bảo chính xác; chỉ đạo UBND huyện Phú Tân kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân tham mưu, thực hiện việc xác lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy trình, thủ tục quy định.

- Giám sát thực trạng quản lý và kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất, cho thuê đất, khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố Cà Mau; làm việc trực tiếp với UBND một số huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng. Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thời gian qua được thực hiện khá tốt, góp phần tạo ra quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án. Công tác giao đất, cho thuê đất đã thu hút nhiều dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng các khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư tập trung đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở, đất ở của Nhân dân, nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua công tác quản lý và triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, lấn chiếm đất đai còn diễn ra phổ biến; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đúng quy trình, thủ tục; công tác quản lý nhà nước về giao đất, cho thuê đất chưa chặt chẽ, thậm chí là buông lỏng quản lý trong một thời gian khá dài; nhiều trường hợp chuyển nhượng, cho thuê lại không đúng quy định, sử dụng đất không đúng mục đích, không thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính; nhiều dự án khu đô thị kéo dài nhiều năm không hoàn thành, xin gia hạn, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần; năng lực tài chính, chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm điều hành của các chủ đầu tư còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, còn bị động; trách nhiệm quản lý giữa các cơ quan cấp tỉnh với cấp huyện, thành phố chưa được phân định rõ, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án chưa chặt chẽ. Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép; tăng cường công khai, minh bạch thông tin các dự án, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tập trung rà soát, thống kê đầy đủ số lượng đất cho thuê; thu hồi đất cho thuê đối với những thửa sử dụng không đúng mục đích, không phù hợp với quy hoạch; tập trung chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh hoạt động đầu tư của các dự án khu đô thị, khu dân cư tập trung hiện có, thu hồi các dự án mà chủ đầu tư không đảm bảo năng lực triển khai; ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và các địa phương, phân định rõ trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra thực hiện;

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về sử dụng đất để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm Luật Đất đai.

- Khảo sát ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tam Giang và Tam Giang Đông, huyện Năm Căn sau Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh (theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh): Đoàn đã trực tiếp gặp gỡ, nghe ý kiến phản ánh, bức xúc, khó khăn, vướng mắc của cử tri trong việc quản lý, khai thác rừng, việc điều hành và quản lý của Công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng trên địa bàn liên quan đến quyền lợi của người dân; đồng thời, ghi nhận kiến nghị giao đất cho các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số để sản xuất, ổn định cuộc sống. Trên cơ sở ý kiến phản ánh của cử tri, trong tháng 12/2019, Đoàn khảo sát sẽ tiếp tục làm việc với Công ty lâm nghiệp và các Ban Quản lý rừng để xác minh, làm rõ thông tin, từ đó đề xuất, kiến nghị phương hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân.

- Khảo sát một số dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cà Mau¹: Nhằm nắm tình hình, hiện trạng sử dụng đất thực tế của dự án, làm cơ sở xem xét, nghiên cứu, cho ý kiến về Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Cà Mau năm 2019 tại Hội nghị thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Mười (bất thường) HĐND tỉnh.

- Giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí triển khai, ứng dụng khoa học – công nghệ: Đoàn giám sát đã thực hiện khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Đầm Dơi, U Minh và thành phố Cà Mau, làm việc trực tiếp với 03 đơn vị UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian qua, việc quản lý, sử dụng kinh phí triển khai, ứng dụng khoa học – công nghệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao quy trình canh tác theo hướng ứng dụng khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng; nâng cao chất lượng sản xuất giống; các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình nuôi trồng có giá trị kinh tế cao, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các đề tài, dự án được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học – công nghệ còn hạn chế, giải ngân chậm; chưa phát huy được ngành hàng chủ lực của địa phương, chưa thực hiện hiệu quả mỗi xã một sản phẩm; quy mô nhiều dự án còn nhỏ lẻ, phân tán; việc xây dựng chuỗi liên kết chưa được nhiều, đầu ra sản phẩm còn khó khăn, chưa tạo được tính cạnh tranh trên thị trường; việc nhân rộng ứng dụng các mô hình hiệu quả còn hạn chế... Tại các buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được, chia sẻ khó khăn, hạn chế của các đơn vị, địa phương; giải đáp một số vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp các đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí triển khai, ứng dụng khoa học – công nghệ trong thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo.

Ngoài ra, căn cứ chương trình giám sát năm 2019, còn lại một chuyên đề giám sát về tình hình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh

¹ Dự án Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm – Khu C (giai đoạn 2) và Dự án mở rộng Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm – Khu C.

tế - Ngân sách đã xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch, đề cương giám sát, dự kiến tổ chức thực hiện, hoàn thành trong tháng 12/2019.

c) Phối hợp giám sát, khảo sát

Lãnh đạo Ban tham gia 14 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề² do Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Ban tham gia nhận xét, đánh giá và đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của các cuộc giám sát, khảo sát.

2. Công tác thẩm tra

Công tác thẩm tra văn bản trình kỳ họp được Ban Kinh tế - Ngân sách quan tâm, chú trọng thực hiện với chất lượng ngày càng nâng cao. Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức 04 cuộc Hội nghị thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 8, 9, 10 và 11 HĐND tỉnh, gồm: 08 báo cáo, 43 tờ trình và dự thảo nghị quyết³ thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phân công thành viên nghiên cứu, theo dõi, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn được phân công soạn thảo các văn bản để nắm thông tin, tình hình, trao đổi, hướng dẫn trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết; tích cực cập nhật, thu thập, nghiên cứu thông tin, tài liệu để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp đạt yêu cầu, chất lượng. Tại Hội nghị thẩm tra, các thành viên Ban đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Những ý kiến đóng góp được UBND tỉnh và các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản trước khi trình Kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của Ban trình Kỳ họp ngắn gọn, súc tích, phản ánh và đánh giá khái quát được nội dung các văn bản được phân công phụ trách, nhấn mạnh những vấn đề cần được đại biểu quan tâm, xem xét, thảo luận. Nội dung báo cáo phản ánh đúng tình hình, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thiết thực giúp cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

3. Hoạt động tại Kỳ họp

Ban Kinh tế - Ngân sách tham gia đầy đủ các hoạt động chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2019 theo quy định. Các thành viên Ban tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến vào các văn bản trình kỳ họp; có

² (1) Khảo sát tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019; (2) Giám sát việc thực hiện tổ chức bán trú các trường thuộc hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh; (3) Khảo sát tình hình hoạt động của Hội Người mù tỉnh Cà Mau; (4) Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh; (5) Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; (6) Giám sát về kết quả triển khai, thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020; (7) Khảo sát tình hình sạt lở đê biển Tây; (8) Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở; (9) Khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đối tượng đang cải tạo không giam giữ và đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; (10) Giám sát tình hình hoạt động và thực hiện một số chế độ, chính sách tại các Trường phổ thông Dân tộc nội trú; (11) Khảo sát ý kiến kiến nghị cử tri khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; (12) Khảo sát thực tế một số tuyến đường dự kiến đặt tên trình Kỳ họp thứ Mười (bất thường) HĐND tỉnh Cà Mau; (13) Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về thực hiện dân vận chính quyền; (14) Khảo sát tình hình hoạt động của Nhà thiếu nhi trên địa bàn tỉnh

³ Kỳ họp thứ Tám (bất thường): 07 tờ trình và dự thảo nghị quyết; Kỳ họp thứ Chín: 03 báo cáo, 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết; Kỳ họp thứ Mười (bất thường): 09 tờ trình và dự thảo nghị quyết; Kỳ họp thứ 11: 05 báo cáo, 17 tờ trình và dự thảo nghị quyết.

1
nhiều ý kiến thảo luận, góp ý tại các phiên thảo luận; tích cực tham gia hoạt động chất vấn tại kỳ họp⁴. Qua đó, góp phần giải đáp cho cử tri những vấn đề nóng, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm tại địa phương. Thành viên Ban tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để thông tin nội dung, chương trình và báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.

4. Các hoạt động khác

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách luôn tích cực nghiên cứu, kịp thời đề xuất những nội dung cụ thể để Thường trực cho ý kiến giải quyết những vấn đề do UBND tỉnh trình như: Thống nhất ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đổi với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh năm 2019; cho ý kiến dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015; thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chi tiếp khách; thống nhất mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số cơ quan, đơn vị; cho ý kiến Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2020-2022 tỉnh Cà Mau; thống nhất mức chi đối với UBMTTQ cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư; thống nhất phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2018; thống nhất chủ trương tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2019 để ủy thác ngân sách qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho các hộ dân trong Khu du lịch Làng nghề Đất Mũi vay xây dựng nhà.

Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh; đề xuất nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng của các phiên họp. Nghiên cứu, xây dựng đề cương chuyên đề để Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước báo cáo⁵, phục vụ phiên giải trình của Thường trực tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2019; đề xuất nội dung phiên họp giải trình tháng 4/2019⁶.

Làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực V để trao đổi thông tin phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019.

Dự họp thảo luận về ngân sách nhà nước năm 2020 với Bộ Tài chính tại Hà Nội. Tham gia với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh trong quá trình lập dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, đảm bảo thực hiện công bằng, dân chủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tham gia cùng với UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc trao đổi, thống nhất đề xuất số liệu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Đóng góp ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, các Đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

⁴ Tại Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh, thành viên Ban đã có 04 lượt phát biểu chất vấn, tranh luận với 05 vấn đề liên quan đến lĩnh vực Y tế, Lao động, thương binh và Xã hội.

⁵ Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước báo cáo về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

⁶ Sở Xây dựng báo cáo tình hình tổ chức hoạt động và kết quả thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển giao Dự án Khu A, Dự án Khu trung tâm hành chính tập trung thuộc Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau và Dự án Khu đô thị Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các huyện, thành phố và các sở, ngành, cơ quan chức năng; tích cực nắm bắt tình hình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các ngành, các cấp, các địa phương; qua đó, kịp thời kiến nghị, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo Ban tham gia tiếp xúc cử tri chuyên đề về “*Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức*” do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Thành viên Ban tham gia Đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại tỉnh Bến Tre về “*xây dựng và ban hành chính sách, giải pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; thu hút đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn; hỗ trợ khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển du lịch*”; học tập, trao đổi kinh nghiệm về “*Quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng đất trong các lâm phần rừng quốc gia*” tại tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban tham gia Đoàn hợp tác, hữu nghị thăm và làm việc với tỉnh Trat, Thái Lan; tham gia Hội chợ quốc tế hàng thực phẩm – Fine Food Australia 2019.

Tổ chức họp Ban hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động theo quy định. Tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị do Trung ương, khu vực, tỉnh tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ của Ban⁷; tiếp và làm việc với 07 Đoàn công tác của HĐND các tỉnh Bến Tre, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Hòa Bình và Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nhận xét chung

Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của từng quý; chất lượng, hiệu quả đảm bảo yêu cầu theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

⁷ Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của một số sở, ngành tỉnh; các phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; họp tại Sở Nội vụ về việc nghiên cứu cơ chế khuyến khích đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp; tham gia Đoàn kiểm tra đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2019; Hội thảo lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; Hội nghị tập huấn về thẩm tra, giám sát NSNN, NSĐP và phổ biến Luật NSNN tại Cần Thơ; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ Sáu tại Kiên Giang; dự họp thông qua Đề cương và Dự toán “Xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các Ban HĐND cấp xã tại huyện Đầm Dơi; Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND huyện Phú Tân; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện và thành phố Cà Mau lần thứ 5 và thứ 6; Kỳ họp thứ Bảy của Quốc hội; Hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh với HĐND tỉnh và UBND tỉnh năm 2018; Hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019; Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2018”; Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Cà Mau”; Hội nghị đánh giá công tác thu ngân sách 08 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chống thất thu ngân sách những tháng cuối năm 2019; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 7 tại tỉnh Bạc Liêu; Hội thảo khoa học về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cà Mau”...

Thường xuyên giữ mối liên hệ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho các thành viên Ban, đặc biệt là những nội dung liên quan đến thẩm tra, giám sát, khảo sát... Thành viên Ban có tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao; tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc hội, họp, làm việc. Hoạt động thẩm tra, giám sát, thảo luận, chất vấn của các thành viên Ban không ngừng được cải tiến, nâng cao về chất lượng và hiệu quả, góp phần cùng với các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động của Ban, cụ thể là: Một số thành viên chưa sắp xếp, bố trí đầy đủ thời gian tham gia hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra và các cuộc họp định kỳ của Ban; việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề trong năm chưa đảm bảo đúng theo tiến độ chương trình đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên thông qua xem xét các báo cáo, văn bản ban hành của UBND và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện. Trong đó, tập trung đi sâu xem xét, nghiên cứu các văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế và ngân sách.

2. Tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách, báo cáo kết quả giám sát theo quy định. Chú trọng theo dõi, giám sát những vấn đề quan trọng, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm, phản ánh qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Tham mưu HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề xuất, kiến nghị sau giám sát của Ban đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh.

5. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng để nghiên cứu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề do UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

6. Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách (khi có yêu cầu) như: dự thảo các dự án luật của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, các Đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực...

7. Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các ngành chức năng thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh.

8. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn có liên quan do Trung ương, tỉnh tổ chức, mời. Thực hiện chế độ họp Ban và báo cáo kết quả hoạt động của Ban theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP. HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, Hn.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH



Trần Ngọc Diệp